



คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นั้น ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต พร้อมทั้งจะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ให้ผมได้เข้ามาบริหารงานอีกครั้งหนึ่ง ผมขอกราบเรียนต่อพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดงว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลโนนดินแดง และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ว่า “โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดี ถิ่นหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบ ภายใต้นโยบาย 6 ด้าน ดังนี้

1 นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาคนทุกกลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ จนถึงสังคมผู้สูงอายุ โดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่

สังคมเด็กแรกเกิด ดูแลสุขภาพเริ่มตั้งแต่การเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามพัฒนาการจนเข้าสู่วัยก่อนวัยเรียน

สังคมเด็กและเยาวชน พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อจำนวนเด็กในเขตเทศบาล ส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบโดยการสนับสนุนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง ด้านอาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน ให้มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งวิชาหลักตามหลักสูตรและ การส่งเสริมทางด้านภาษา อย่างน้อย 2 ภาษา กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน ส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน สนับสนุนห้องสมุดประชาชนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สังคมวัยทำงาน ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน จัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ และพัฒนาฝีมือให้ตรงตามความต้องการของระบบกลไกของตลาดและระบบเศรษฐกิจ

สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่กำหนด จัดกิจกรรมดูแลด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุที่แข็งแรง ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุให้มีการเรียนการสอนที่ไม่มีที่สิ้นสุด และฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชมรม การดูแลผู้พิการ ให้ความสงเคราะห์ ดูแล หรือฟื้นฟูผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิ จัดหาห้องน้ำในอาคารเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ จัดหา ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

การสาธารณสุขมูลฐาน ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ฝ้าระวังด้านโภชนาการทุกช่วงอายุ ส่งเสริมป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

2 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดบริการสาธารณะด้านถนนและการระบายน้ำ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์และการขยายตัวของประชากรในอนาคต แหล่งน้ำ คลอง/บ่อน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลจะบำรุงรักษาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการรองรับการทำเกษตรกรรมของประชาชน ระบบประปา/ไฟฟ้า จะให้มีการขยายเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เขตเทศบาล ระบบไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาล ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงบำรุงรักษาในส่วนที่มีการชำรุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ ด้านอาคารสถานที่และผังเมือง จะพัฒนาให้สอดคล้องต่อการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน

3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบครบวงจร

4 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผนวกรวมการลดปริมาณขยะในชุมชน คัดแยกขยะต้นทาง บริหารจัดการขยะตั้งแต่ในครัวเรือน จัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในครัวเรือนและในชุมชน ส่งเสริมการดูแลความสะอาดของสถานที่สาธารณะ เก้าะกลางถนน และชุมชนทุกชุมชน จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียง

5 นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เทศบาล มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน มีแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัยด้านต่างๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์/เครื่องมือดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง ความพร้อมด้านบุคลากร มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง มีเครือข่าย อปพร. ที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดให้มีการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นประจำทุกปี

6 นโยบายด้านการบริหารองค์กร เพื่อให้การบริหารของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ในการจัดบริการ สาธารณะและงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะไม่มี การทุจริตเกิดขึ้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กับระบบงานในองค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ภายใต้นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่ได้กล่าวมา การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น คงต้อง อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แลกเปลี่ยนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิด เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต่อไป



(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง